



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ “หนึ่งคณะ หนึ่งโมเดล”

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เห็นความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนานักวิจัย การบูรณาการระหว่างการศึกษา การบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะจึงได้ร่วมกันสนับสนุนโครงการวิจัย การพัฒนานักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ในจังหวัดลำปางภายใต้แนวคิด “หนึ่งคณะ หนึ่งโมเดล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัย และนักจัดการงานวิชาการ ในระดับคณะ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคมในระดับคณะให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับพื้นที่จังหวัดลำปาง นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

แผนงานวิจัย / โครงการย่อย	คณะผู้วิจัย	งบประมาณ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		
แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบจัดการอาศรมพลังงานทางเลือกแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อานาจกิติกร อาจารย์พงษ์ศักดิ์ อยู่มั้น อาจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย อาจารย์จักรกฤษณ์ ยันยะลา ผศ.ธิดิมา คุณยศยิ่ง	๔๐๐,๐๐๐
โครงการภายใต้แผนงานวิจัยที่ ๑ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา: บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	อาจารย์พงษ์ศักดิ์ อยู่มั้น ผศ.ธิดิมา คุณยศยิ่ง อาจารย์จักรกฤษณ์ ยันยะลา อาจารย์จินตนา อานาจกิติกร อาจารย์สกลวรรณ ทานจิตสุวรรณ	
โครงการภายใต้แผนงานวิจัยที่ ๒ เรื่อง การออกแบบสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่แบบรวมศูนย์ กรณีศึกษา: บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	อาจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อานาจกิติกร อาจารย์ยุทธนา ไวประเสริฐ อาจารย์สันติ วงศ์ใหญ่ อาจารย์ณรงค์ เครือกันทา อาจารย์วศินวีโรจน์ เนติศักดิ์	
คณะวิทยาการจัดการ		
แผนงานวิจัย เรื่อง การบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ผศ.ดร.ไพฑูรย์ อินตะขัน อาจารย์จารุวรรณ ลิ้มปี่บุญลย์ อาจารย์นุสรา แสงอร่าม ผศ.กาญจนา คุมา อาจารย์กาญจนา รัตนธีรวิเชียร	๔๐๐,๐๐๐
โครงการภายใต้แผนงานวิจัยที่ ๑ เรื่อง การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพกลุ่มข้าวกล้องงอกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ดร.พอใจ สิงหนตร อาจารย์นุสรา แสงอร่าม อาจารย์วัลลภ สิงหราช อาจารย์อัสตา บินโซดาโอะ	

แผนงานวิจัย / โครงการย่อย	คณะผู้วิจัย	งบประมาณ
โครงการภายใต้แผนงานวิจัยที่ ๒ เรื่อง การจัดการธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมของตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	อาจารย์แดน กุศลรูป อาจารย์กาญจนา รัตนธีรวิเชียร อาจารย์ชิตชนก วงศ์เครือ อาจารย์จารุวรรณ ลิ้มปีไพบูลย์ อาจารย์ออมทอง พัฒนพงษ์	
โครงการภายใต้แผนงานวิจัยที่ ๓ เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาวกล้อ้งออกเพื่อสุขภาพตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	อาจารย์วีรพร สุพจน์ธรรมจารี อาจารย์อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก อาจารย์เกษณีย์ สัตร์รัตนขจร ผศ.กาญจนา คุมา	
คณะวิทยาศาสตร์		
แผนงานวิจัย เรื่อง วิทยาศาสตร์การเกษตรและการจัดการของเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพด ในพื้นที่ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง อาจารย์ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ อาจารย์ ดร.เยาวเรศ ชูศิริ อาจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ อาจารย์พิกุล แสงงาม	๔๒๐,๐๐๐ (จากโครงการฯ หนึ่งคณะหนึ่งโมเดล ๔๐,๐๐๐ บาท และ คณะฯ สมทบเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท
โครงการภายใต้แผนงานวิจัยที่ ๑ เรื่อง ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์กรณีศึกษาตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	อาจารย์วีรศักดิ์ พองเงิน อาจารย์สุรพงษ์ เพ็ชรหาญ	
โครงการภายใต้แผนงานวิจัยที่ ๒ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบการปลูกถั่วเหลืองฝักสดแซมในไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อปรับปรุงดินในพื้นที่ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	อาจารย์ศาสตรา ลาดปะละ	
โครงการภายใต้แผนงานวิจัยที่ ๓ เรื่อง การผลิตถ่านอัดแท่งโดยใช้ของเหลือทิ้งจากข้าวโพด ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	อาจารย์วีระ พันอินทร์ อาจารย์พิภพ แซ่ตั้ง	
โครงการภายใต้แผนงานวิจัยที่ ๔ เรื่อง การผลิตถ่านกัมมันต์โดยใช้ของเหลือทิ้งจากข้าวโพด ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ ดร.สำเร็จ กระฉอดนอก อาจารย์พิภพ แซ่ตั้ง	
คณะครุศาสตร์		
แผนงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของครูโดยใช้เครือข่ายบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ดร.วิยดา เหล่มตระกูล อาจารย์ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์ ดร.จตุมา เมทนีธร ดร.ปรารธนา โกวิทยางกูร ดร.กนิษฐกานต์ ปันแก้ว ดร.อัมเรศ เนตาสีห์ อาจารย์พงษ์ศิวชัย พองกันทา	๔๐๐,๐๐๐
โครงการภายใต้แผนงานวิจัยที่ ๑ เรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของครูภาษาภาษาไทยโดยใช้เครือข่ายบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	อาจารย์ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ อาจารย์ชนันท์ธิดา ปัญญา อาจารย์ภัทรภรณ์ คำลือสาย อาจารย์เกษณีย์ พิมพ์พุก อาจารย์สมชาย เมืองมูล อาจารย์สุธาสิณี ยันตรวัฒนา	

แผนงานวิจัย / โครงการย่อย	คณะผู้วิจัย	งบประมาณ
โครงการภายใต้แผนงานวิจัยที่ ๒ เรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของครูภาษาอังกฤษโดยใช้เครือข่ายบูรณาการ โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	อาจารย์ศิริพรรณ กาจกำแหง อาจารย์ธนาพันธ์ ณ เชียงใหม่ อาจารย์บุษราคัม อินทสุก อาจารย์เศรษฐวิชัย ชโนวรรณ อาจารย์มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ อาจารย์สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์	
โครงการภายใต้แผนงานวิจัยที่ ๓ เรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของครูอนุบาลโดยใช้เครือข่ายบูรณาการในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ผศ.ศิรินารถ วัฒนกุล อาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถาวร อาจารย์มนตา รัตน์จันทร์ ดร.ปราโมทย์ พรหมจันทร์ อาจารย์เบญจมาศ พุทธิมา อาจารย์พิสิษฐ์ วัฒน บัวกนก อาจารย์จรัสพันธ์ เครือสาร	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๑,๖๒๐,๐๐๐


ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนปฏิบัติดังนี้

๑. ป้อนข้อมูลในระบบ NRPM ก่อนทำสัญญา

๒. จัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญา

และขอให้ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยต้องส่งผลงานวิจัยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตามรายละเอียดในสัญญา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ หมั่นการ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง